



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/พ ๖๐๗

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๘ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เชิญชวน ฟังดนตรี ในสวน วันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย.นี้	thaipost siamrath	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ว่า กทม.ขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มิ.ย.๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิ.ย.๖๕ ในบรรยากาศสบายทั้งดนตรีโพล์คของ อคูสติค คลาสสิก ลูกกรุง สามช่า โดยวันเสาร์ที่ ๑๑ มิ.ย. ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น. จัดโดย Museum Siam บนลานหญ้ากับ “วงนั่งเล่น” และ “อีร์ ไชยเดช” สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย ทางออก ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. งาน “ดนตรีในสวน x คลองเตยดีจัง” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และกลุ่มคลองเตยดีจังและเครือข่าย เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพระโขนง/ เอกมัย/ ทองหล่อ หรือ MRT ลงศูนย์สิริกิติ์ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือลงสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัย ต่อรถสองแถวที่วัดธาตุทอง นอกจากนี้ ในงานวันอาทิตย์ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปศิลปะ อาทิ ทำเข็มกลัด ทำหุ่นมือ จากคลองเตยดีจัง ให้ผู้ร่วมงานที่สนใจได้เข้าร่วมด้วย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19	<u>ด้านบวก</u> - ชั บ เ ค ลี อ น น โย บ า ย ก รุง เท พ ฯ พื้ น ที แห่ ง ด น ต ร ี และ ศิลปะ การแสดง	- สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ที่จะจัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
๒	กทม. เดินหน้า ขุดลอกคลอง ให้ครบ ๙๓ คลองใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	แนวหน้า naewna	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม.กล่าวถึงแผนการขุดลอกคลองของ กทม. ว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักการระบายน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอกคลอง ๒ คลอง ปัจจุบันขุดลอกได้ประมาณร้อยละ ๕๐ และได้งบประมาณเพิ่มเติม ๑๐ คลอง ซึ่งอยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน มิ.ย.๖๕ รวม ๑๒ คลอง ส่วนสำนักงานเขต ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓๐ คลอง ขุดลอกแล้วเสร็จทั้งหมด และได้งบประมาณเพิ่มเติม ๕๑ คลอง อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดจะลงนามสัญญาได้ภายในเดือน มิ.ย.๖๕ รวม ๘๑ คลอง รวมคลองที่ขุดลอกทั้งสิ้น ๙๓ คลอง - จากแผนงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ ๓๕๓ คลอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๙๓ คลอง คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๘๗ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาระยะเวลาเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ สำนักการระบายน้ำขุดลอกคลองโดยใช้	<u>ด้านบวก</u> - เดินหน้าขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการขุดลอกคูคลองและการจัดเก็บขยะและวัชพืชเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>เครื่องจักรและแรงงานของ กทม. ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๕-ปัจจุบัน รวม ๑๑ คลอง ประกอบด้วย (๑) คลองอาจารย์พร (๒) คลองบางกระดี (๓) คลองผาสุใจ (๔) คลองลำอ้ายแบน (๕) คลองบางคูเวียง (๖) คลองหัวตะเข้ (๗) คลองสองห้อง (๘) คลองบึงกุ่ม (๙) คลองคูน้ำสุขุมวิท ๕๐ (๑๐) คลองขวางใหม่ และ (๑๑) คลองในสวนธนบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ได้จัดเก็บขยะผักตบชวาเฉลี่ย ๕๓ ตัน/วัน และเปิดทางน้ำไหล ๑,๓๙๘ คลอง ๑,๖๐๒ กม. คิดเป็นร้อยละ ๘๗</p>		
๓	<p>กทม.ประกาศพร้อมเอาชณะข้อจำกัด สร้างความร่วมมือ เสริมความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ</p>	<p>มติชน thairath posttoday matichon thairath bangkokbiznews thailandplus.tv</p>	<p>- ผศ.ทวิดา กมลเวชช รว.กทม.กล่าวว่า ตามที่ กทม. ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดเชื้อโรคระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีความจำเป็นและการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ประชาชนมีความปลอดภัยและความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยยึดการบริการประชาชนเป็นศูนย์กลาง</p> <p>- ที่ประชุมได้สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ในกรุงเทพฯ ๗ ข้อ ประกอบด้วย (๑) ผว.กทม.จัดตั้ง System Manager ด้านปฐมภูมิระดับเขตกลุ่มเขตและระดับกรุงเทพฯ (๒) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ออกแบบ ระบบการเงินที่ส่งเสริมศักยภาพของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (๓) ผว.กทม.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกเครือข่ายของการบริการปฐมภูมิและสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ (๔) กทม. กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (Electronic Health Information) และส่งเสริมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (๕) สำนักอนามัยพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุข โดยอาศัยทรัพยากรจากกระทรวงสาธารณสุข (๖) กทม.ดำเนินการ Sand Box ของระบบบริการปฐมภูมิภายใน ๓ เดือนและขยายผลให้ครอบคลุมภายในระยะเวลา ๑ ปี เฉพาะของแต่ละพื้นที่ และ (๗) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับ กทม.จัดตั้งกลไกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนกลไก</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ในกรุงเทพฯ ยกย่องการเข้าถึงบริการสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลให้ประชาชนมีความปลอดภัยและความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ ในกรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>การดำเนินงานตามแนวทางปฏิรูปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- กทม.ยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบริการสาธารณสุขได้อย่างราบรื่น ยังผลให้เกิดความเสียหายต่อภาคประชาชน รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ในฐานะผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีพันธกิจสำคัญคือ ดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ต้นทางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้ต้องพิจารณาถึงข้อจำกัด อัตราค่าสิ่ง มาตรฐาน การรักษาพยาบาล รวมถึงพัฒนามาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นหน่วยปฏิบัติที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ตัวและใกล้ใจประชาชนมากที่สุด นอกจากนี้ การดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้นไม่ใช่ว่าเฉพาะให้ประชาชนรู้จักดูแลตนเอง แต่ยังหมายถึงการพัฒนาให้อาสาสมัครสาธารณสุข (ออส.) ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจยังมีคนอยู่เคียงข้างยามเจ็บป่วย หรือคอยให้คำปรึกษา</p>		
๔	<p>ปรับแนวทางการจัดทำงบประมาณภายใต้หลักการ “Zero-Based Budgeting”</p>	<p>tna.mcot matichon dailynews mgronline thansettakij kaosod banmuang</p>	<p>- ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษาของ ผว.กทม.กล่าวว่า ได้ประชุมวางแผนการจัดทำงบประมาณ กทม. โดยจะนำหลักการ “Zero-Based Budgeting” หรืองบประมาณฐานศูนย์คือ จัดสรรงบประมาณจากความจำเป็นของโครงการ หรือกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ วางระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับใช้ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของ กทม.ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และขับเคลื่อนนโยบายของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. เพื่ออนาคต กทม.ไม่จำเป็นต้องเป็น Smart City แต่เป็น Smart Enough City หรือเมืองที่ฉลาดกำลังเหมาะสมเน้นเทคโนโลยีเป็นหลัก เช่นเดียวกัน กทม.อาจไม่ได้เป็น “Budgeting Zero-Based” ๑๐๐% แต่เป็น Enough zero- based budgeting โดยบางเรื่องงานที่ได้อยู่แล้ว ไม่ต้องคิดใหม่เพียงแต่ลงรายละเอียดให้ลึกและลงมือทำอย่างจริงจัง ปรับให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบันและรวดเร็วทันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมพร้อมปรับแนวทางการจัดทำงบประมาณภายใต้หลักการ “Zero-Based Budgeting” หรืองบประมาณฐานศูนย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดทำงบประมาณ กทม.ตาม แนวทางการจัดทำงบประมาณภายใต้หลักการ “Zero-Based Budgeting” เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของ ผว.กทม.</p>
๕	<p>โรงรับจำนำ กทม. เปิด</p>	<p>ไทยรัฐ ข่าวสด bangkokbiznews</p>	<p>- นายชินันท์ ศิริภาค รม.กทม.กล่าวว่า สถานธนาภิบาล กทม. (โรงรับจำนำ กทม.) จะดำเนินการนำทรัพย์สินหลุดจำนำของสถานธนาภิบาล ประเภททองคำ นาก</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนประมูลทรัพย์สินหลุดจำนำของ</p>	<p>- สำนักงานสถานธนาภิบาล กรุงเทพมหานคร และสำนักงานประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>ลงทะเบียน นัดประมูล "ทรัพย์สินหลุด จำหน่าย" ๑๑- ๑๒ มิ.ย.นี้</p>	<p>thebangkokinsigh khaosod prachachat topnews innews thansettakij banmuang fm๙๑bkk thaich๘</p>	<p>เงิน เพชร พลอยรูปพรรณ อัญมณี พระเลี่ยม และเบ็ดเตล็ด จำหน่ายโดยวิธี ประมูลด้วยวาจา จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลทรัพย์สิน หลุดจำหน่ายดังกล่าว โดยชำระเงินเป็นชำระเป็นเงินสด โอนเงินผ่าน QR CODE ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หรือชำระผ่านบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมร้อยละ ๑ ในวันที่ ๑๑-๑๒ มิ.ย.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็น ต้นไป ณ สำนักงานสถานธนาอนุบาล กทม. ห้องประมูลทรัพย์สินหลุดจำหน่าย ชั้น ๓ อาคารโกลด์ มาร์เก็ต เลขที่ ๘ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร - เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงกำหนดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ทรัพย์สินหลุดจำหน่ายต้องแสดงหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า ๒ เข็ม และหลักฐานแสดงผลตรวจยืนยันไม่ติดเชื้อโควิด 19 ในระยะเวลา ๔๘ ชั่วโมง ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK โดยลงทะเบียน เข้าร่วมการประมูลผ่านลิงก์ http://auction.newmediax.net/form_register ซึ่งให้สิทธิประมูลเฉพาะผู้ลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานสถาน ธนาอนุบาล กทม. โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๐๐๔๒-๔ หรือโรงรับจำหน่าย กทม.๒๑ แห่ง ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.pawnshop.bangkok.go.th และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/pawnshopbangkok</p>	<p>สถานธนาอนุบาล กทม.</p>	<p>ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนลงทะเบียนประมูล ทรัพย์สินหลุดจำหน่าย พร้อม ช่องทางการติดต่อให้ ประชาชนรับทราบ</p>
๖	<p>กทม.จัด ดนตรีในสวน ป้อมมหากาฬ พร้อมช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจ ชุมชน เริ่ม ๑๘ มิ.ย.นี้</p>	<p>มติชน ข่าวสด thebangkokinsight matichon khaosod fm๙๑bkk innews thainews thansettakij themomentum pptvhd๓๖ banmuang</p>	<p>- นายเฉลิมพล โชตินุชิต รป.กทม.กล่าวหลังการประชุมหารือเรื่องการจัดการ แสดงดนตรีและการสร้างเศรษฐกิจชุมชนว่า ที่ประชุมมีมติจัดแสดงดนตรี ในสวนบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ภายใต้ชื่องาน “นั่งห้อยขา จิบกาแฟ แล ๓ คลอง” ประกอบด้วยคลองมหานาค คลองโอ่งอ่าง และคลองบางลำพู ซึ่งการจัดแสดงดนตรีในสวนบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เป็นการเพิ่มสถานที่พักผ่อนให้คนกรุงเทพฯ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพฯ ขึ้นใน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุด กำหนดจัด ทุกวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ มิ.ย.๖๕ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. โดยจะเป็นการแสดงดนตรีในรูปแบบดนตรีแจ๊สและคลาสสิก จากนั้นจะหมุนเวียน แนวดนตรีในสัปดาห์ต่อไป เพื่อให้เกิดความหลากหลาย - นอกจากนี้ ยังเปิดให้ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงจำหน่ายสินค้าในสวนสาธารณะ ป้อมมหากาฬ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ที่สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ ตามนโยบายมุ่งสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่แห่งดนตรีและ ศิลปะการแสดง เพื่อให้ทุกคน มีทางเลือกในการทำกิจกรรม นอกบ้าน รวมถึงศิลปินสาขา ต่าง ๆ ได้มีพื้นที่แสดงผลงาน ของตนเอง</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนัก สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนร่วมกิจกรรม “ดนตรีในสวน” ที่จะจัด หมุนเวียนตามสถานที่ ในกรุงเทพฯ ให้ประชาชน รับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ค้าขายมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงอาจนำร้านค้าจากคลองโองอ่างร่วมจำหน่ายสินค้า เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และจำหน่ายการแพบริเวณอาคารพระยาญาณประกาศ ซึ่งเป็นอาคารเก่าแก่ ให้ประชาชนที่เข้ามาพักผ่อนในสวนสาธารณะป้อมมหากาฬได้ผ่อนคลายและดื่มกาแฟพร้อมฟังดนตรี รวมทั้งจะจัดฝึกอาชีพให้ผู้ที่มีขาดทุนในสวน เปิดเวทีให้ผู้พิการและเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ได้แสดงความสามารถทางดนตรี โดยจะหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุข โดยผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมหน้ากากอนามัย</p>		
๗	<p>รัฐบาล เดินทาง กระตุ้น การท่องเที่ยว</p>	<p>สยามรัฐ thaipost innnews thejournalistclub siamrath ryt๙ today.line</p>	<p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญกับการผลักดันการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องของการท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในประเทศ โดยมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายกระทรวงการคลังพิจารณาจัดงบประมาณสนับสนุนตามความเหมาะสม จัดลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายงบประมาณกับการดูแลประชาชนในโครงการอื่น ๆ</p> <p>- นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดให้คนไทยเที่ยวในประเทศ ลดการเดินทางต่างประเทศ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศ ส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนจัดกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ตามแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โดยมีกลยุทธ์แบบพุ่งเป้าสร้างความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เดินทางกระตุ้นการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๘	<p>กรมอนามัย แจ้ง ทุกจังหวัดยึด ๔ แนวปฏิบัติ คุมเหตุราคา จากกลืน/ควิน กัญชาในพื้นที่</p>	<p>matichonweekly prachachat matichon</p>	<p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขได้ลงนามในคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุราคาแพง จากการกระทำให้เกิดกลืน หรือควินกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ.๒๕๖๕ แล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ และแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ป.กท.ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข กทม. และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ดำเนินการควบคุมเหตุราคาแพง จากการกระทำให้เกิดกลืน หรือควินกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางควบคุมเหตุราคาแพง จาก</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>สาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ เป็นต้นไป ดังนี้ (๑) ควบคุมการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น หรือควันรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง (๒) เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญให้เจ้าพนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย (๓) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบเรื่องร้องเรียนไม่เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผู้ร้องเรียนทราบและยุติเรื่อง กรณีพบเรื่องร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญ ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานพิจารณาออกคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ โดยให้ระบุข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ รวมทั้งระบุมাত্রการหรือวิธีการแก้ไข หรือปรับปรุงให้เหตุรำคาญระงับภายในระยะเวลาที่กำหนด และ (๔) ให้เจ้าพนักงานติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน ที่กำหนดให้ผู้ถูกร้องเรียนต้องปฏิบัติ หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกคำสั่งทางปกครอง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ หรือ มาตรา ๒๘ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>		<p>การกระทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใด พ.ศ.๒๕๖๕ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์